

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH THANH HOÁ  
Số: 562/TB-CTHADS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 07 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Cục trưởng Bùi Mạnh Khoa tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019; Quyết định số 797/QĐ-CTHADS ngày 11/12/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức họp của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.

Chiều ngày 05/7/2019 Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính Quý III năm 2019.

Chủ trì Hội nghị: đồng chí Bùi Mạnh Khoa – Cục trưởng. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi thẳng thắn tại Hội nghị về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc tín dụng, ngân hàng đồng thời bàn giải pháp, giải quyết 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bùi Mạnh Khoa – Cục trưởng kết luận như sau:

#### I. Về kết quả công tác

Trong bối cảnh tổng số thụ lý về việc và tiền đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 nhưng với sự quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các Chi cục đối với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ về việc thi hành xong cao hơn năm 2018 (Giải quyết xong 8.804 cao hơn 3,29% so với cùng kỳ). Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trong tinh công tác quản lý, điều hành bảo đảm thông suốt, các vụ việc phức tạp, tồn đọng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, công tác chỉ đạo nghiệp vụ, Tài chính kế toán, Kiểm tra, Tổ chức, Văn phòng đã có nhiều đổi mới và đạt kết quả tốt đẹp...

Thay mặt Lãnh đạo Cục đồng chí Cục trưởng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác THADS, hành chính trong toàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Kết quả thi hành án dân sự chưa có nhiều đột phá tỷ lệ thi hành xong về tiền thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (thi hành xong giảm 143 tỷ, thấp hơn 14,37%), một số đơn vị có tổng số tiền phải thi hành lớn, nhưng tỷ lệ thi hành xong còn thấp so với chỉ tiêu được giao, cụ thể như: Cục THADS tỉnh mới đạt 14,23%; Chi cục thành phố Thanh Hóa 14,67%; Yên Định 5,44%; Bỉm Sơn 12,81%; Nga Sơn 9,01%; Ngọc Lặc 8,13%; Thường Xuân 12,25%...

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa sâu sát, chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm không cụ thể rõ ràng, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, cá biệt có đơn vị Chấp hành viên thiếu trách nhiệm, bỏ bê công việc. Một số Chấp hành viên thuộc Cục chưa tích cực trong giải quyết án, tỷ lệ việc và tiền thi hành xong đạt thấp, thụ động trong công việc, gặp khó khăn không trao đổi, không sáng tạo trong công việc để giải quyết dứt điểm các vụ việc được phân công.

Việc xây dựng các loại kế hoạch, lịch công tác, tham gia viết bài cho Trang TTĐT ở một số Chi cục còn yếu, chưa được quan tâm đúng mức.

Đối với công tác Tài chính kế toán:

- Việc tổ chức tự kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Chi cục có nơi chưa hiệu quả và còn chậm phát hiện các sai lệch về số liệu thu chi tiền thi hành án; tài sản, vật chứng thi hành án.

- Một số đơn vị chưa quan tâm đến việc in ấn báo cáo tài chính, sổ sách, lưu giữ số liệu kế toán nên khi có sự cố về máy tính, bàn giao tiếp nhận đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định số liệu kế toán, không ban hành nội quy kho vật chứng và trực tiếp kiểm kê, kiểm đếm tiền mặt, tài sản, vật chứng; chậm thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế; chưa chủ động in ấn lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính để lưu trữ; Thực hiện các báo cáo biên lai thu tiền thi hành án có nơi còn hình thức, đa số các đơn vị báo cáo biên lai của Chấp hành viên do kế toán mượn biên lai về tự lập báo cáo nên không có sự kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ thi hành án, biên lai thi hành án và số liệu kế toán, thống kê dẫn đến có sai lệch số liệu nhưng không được phát hiện kịp thời (Chi cục Hậu Lộc, Nông Cống).

## **II. Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019**

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của công chức, người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tư pháp và chuẩn mực đạo đức Chấp

hành viên, xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, liêm khiết. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan đơn vị.

2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục phải sát sao công việc thường xuyên quan tâm đến Chấp hành viên trong đơn vị đặc biệt trong việc làm đầu mối phối hợp hỗ trợ Chấp hành viên khi có yêu cầu, đồng thời chỉ rõ những đồng chí không đáp ứng nhiệm vụ được giao báo cáo Lãnh đạo Cục để xem xét, giải quyết.

3. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là kiểm tra của Cục đối với các Chi cục, của Lãnh đạo Chi cục đối với Chấp hành viên và công chức. Ngoài kiểm tra về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án cần chú ý kiểm tra công tác quản lý tài chính của đơn vị, công tác thu - chi tiền thi hành án và quản lý tài sản tang vật trong các vụ việc THADS; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm.

4. Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, phân loại án, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan ban ngành có liên quan, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo ban Chỉ đạo THADS hoặc cấp trên giải quyết các vụ việc phức tạp, có khó khăn, vướng mắc để thống nhất hướng giải quyết.

5. Đề nghị các đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết đồng thời chia sẻ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn tỉnh (tránh tình trạng đơn vị đã đạt được chỉ tiêu để giành án sang năm sau). Phối hợp tốt với ngân hàng trong quá trình thi hành án và đề nghị ngân hàng xem xét miễn, giảm khoản lãi xuất chậm thi hành án đối với những trường hợp khó khăn hoặc không còn tài sản để thi hành án, tạo điều kiện cho người phải thi hành án nộp tiền để chuộc lại tài sản.

6. Giao Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo phải thực hiện tốt việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời tham mưu Lãnh đạo Cục thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Yêu cầu Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tăng cường công tác, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án, đặc biệt là việc kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, đảm bảo hồ sơ thi hành án khi chuyển qua tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản phải chặt chẽ về trình tự, thủ tục, không có vi phạm, sai sót trong quá trình thi hành án. Khẩn trương nghiên cứu tham mưu văn bản báo cáo Thường

trực Tỉnh ủy về việc tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TU ngày 05/9/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

8. Giao phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch luân chuyển Chấp hành viên và Phó Chi cục trưởng đặc biệt là các Chi cục có tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền thấp (Không để tình trạng ở mãi một nơi, sức ỳ tăng và tinh thần trách nhiệm chưa cao). Phải kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời quyết liệt thực hiện việc luân chuyển trong thời gian tới.

9. Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, trong đó chú trọng triển khai, vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý THADS, nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác thống kê, báo cáo số liệu, hạn chế nhầm lẫn, sai sót.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III năm 2019. Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thông báo để các đơn vị THADS trong tỉnh biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS;
- UBND tỉnh;
- Cục trưởng;
- Các P. Cục trưởng (để biết và chỉ đạo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Các Chi cục THADS trong tỉnh (để t/h);
- Công TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Minh Hải**